
  สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 2/2567 
ในวันอังคารที ่ 24  ธันวาคม  2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ  
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางสาวพัชราวดี  พงษ์พรม  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักงานปลัด 
8.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
9.นางสาวปิยะพร วงค์คำชาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2567
ซึ่งตรงกับวันอังคารที่  24  ธันวาคม  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้า
ร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -แจ้งการไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะ

ผู้บริหารฯระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม  2567 ที่ผ่านมา 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญนายเปรม  ทาระ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แถลงรายงานผล

การตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม 
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค์การบริหาร  
ประธานคณะกรรมการฯ  ส่วนตำบลเมืองน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทรท์ี่ 16 ธันวาคม 2567 ปรากฏ
ว่ามีการจดบันทึกการประชุมที่ไม่ถูกต้องในหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14 ข้อความเดิม สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 และบรรทัดที่ 16 ข้อความเดิมสมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ข้อความใหม่สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงขอรายงานให้ที่ประชุม
สภา อบต.เมืองน้อยทราบ เพ่ือพิจารณาให้การรับรองการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องต่อไป  

ทีป่ระชุม  -มีมตใิห้รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมและรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว           
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด ยื่นกระทู้ถามทั่วไปมายัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
   4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
                              เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 
ประธานสภาฯ  -เชิญนายก อบต.เมืองน้อย ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำ    

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2567 และโครงการพัฒนาที่มีการ
เพ่ิมเติมเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ร.ต.อ.ดำรงค์เหรียญตะคุ  -เพ่ือให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สามารถตอบ 
นายก อบต.เมืองน้อย      สนองต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งรายละเอียดโครงการพัฒนาที่มี
การเพ่ิมเติมปรากฏตามบัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01) และบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผ.02) ขอนำเสนอสภาอบต.เมืองน้อยได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ประธานสภาฯ -แจ้งต่อที่ประชุมทราบ  ไม่มีผู้ใดเสนอขออภิปรายให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปรายและได้เสนอให้
ที่ประชุมลงมติ   

ที่ประชุม -เห็นชอบให้มีการลงมติตามที่ประธานสภา อบต.เมืองน้อยเสนอเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ -ได้ถามมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2567 หรือไม่ 
ที่ประชุม -มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2567

เป็นเอกฉันท์ 
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 4.2 แจ้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ประจำปีงบประมาณ 2567 

ประธานสภาฯ -แจ้งต่อที่ประชุมว่านายก อบต.เมืองน้อย ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อสภา อบต.
เมืองน้อย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 29(4) 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -แจ้งต่อที่ประชุมให้เสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติม(ถ้ามี) 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ – ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมและผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระเพ่ือทราบและ 
นายก อบต.เมืองน้อย เพ่ือพิจารณาควรแยกจากกันให้ชัดเจนเพราะจะทำให้ผู้ประชุมเกิดความสับสน 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายสุรธีร์ เทพบุรี -สอบถามเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีการปรึกษาหารือเพ่ือกำหนดสมัยสามัญแรก 
รองนายก อบต.เมืองน้อย ของปีถัดไปหรืออย่างไร 
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  -ตอบข้อซักถามของนายสุรธีร์ เทพบุรี ในการกำหนด สมัยสามัญ สมัยแรกได้มีการกำหนดไว้ 
ปลัด อบต.เมืองน้อย แล้วในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2568 
ที่ประชุม -รับทราบ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด -แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2

ของเดือนมกราคม 2568 และตนเองได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน ผอ.กอง
การศึกษาฯขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นรางวัลแก่เด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นแรงจูงใจ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ เสนอแนะต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ในห้วงวันที่ 17-20  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 ธันวาคม 2567 ในการดูงานทั้ง 3 แห่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานเป็น

อย่างดี จะมีแต่วันสุดท้ายผู้เข้าดูงานบางคนจะปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยบ้าง 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม -สอบถามที่ประชุมทางอบต.เมืองน้อย จะมีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10 2568 หรือไม่ 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ  -ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดงานทำบุญ หากจะมีการดำเนินการจัดงานหรือไม่อย่างไร  
นายก อบต.เมืองน้อย      จะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์     
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระท่ีกำหนดแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 



-4- 
 
เลิกประชุมเวลา   11.00  น.                          

 (ลงชื่อ)   พ.จ.ต.  ประทวน   วราพุฒ  ผู้จดรายงานการประชุม 
            (ประทวน   วราพุฒ) 
                    เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย 
   
 

(ลงชื่อ)           สุพัฒน์    อุ่นอ่อน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายสุพัฒน์    อุ่นอ่อน) 
                               ประธานสภา อบต.เมืองน้อย 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)      ชุมแพ  คำเพราะ     (ลงชื่อ)     รุ่งทิพา กรมพะไมย 
  (นายชุมแพ  คำเพราะ)     (นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)    เปรม    ทาระ     
          (นายเปรม    ทาระ) 

                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 


